

Phần	Câu	Nội dung	Điểm
I		ĐỌC HIỂU	6.0
	1	C	0.5
	2	B	0.5
	3	C	0.5
	4	B	0.5
	5	A	0.5
	6	C	0.5
	7	C	0.5
	8	<p>Ý nghĩa của câu thơ: Hoa chanh nở giữa vườn chanh Thí sinh có thể có nhiều cách lí giải cảm nhận riêng về ý nghĩa của câu thơ nhưng cần đảm bảo tính hợp lí, biết đặt câu thơ trong cả văn bản để lí giải. Có thể theo hướng sau: - Hoa chanh: Hoa của cây chanh, một loại cây quen thuộc ở làng quê, biểu tượng cho vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên, thanh khiết. - Vườn chanh: không gian môi trường, môi trường sống của cây chanh, nơi chanh được nuôi lớn, biểu tượng cho không gian văn hóa làng quê quen thuộc, bình dị. => Ý nghĩa cả câu: chúng ta phải biết trân trọng và sống phù hợp hài hòa với phong tục, với vẻ đẹp mộc mạc của quê hương mình.</p> <p>Hướng dẫn chấm: - Thí sinh giải thích được hai hình ảnh “hoa chanh”, “vườn chanh” hoặc giải thích gộp ý nghĩa của hai hình ảnh này một cách hợp lí: 0,5 điểm - Thí sinh giải thích được ý nghĩa cả câu: 0,5 điểm</p>	1.0
	9	<p>- Nêu thông điệp - Lí giải thông điệp một cách hợp lí, thuyết phục Có thể theo hướng: Cần giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương</p> <p>Hướng dẫn chấm: - Thí sinh rút ra được thông điệp ý nghĩa qua bài thơ: 0,5 điểm - Thí sinh lí giải được thông điệp đó một cách hợp lí thuyết phục: 0,5 điểm</p>	1.0
	10	<p>Thí sinh có thể thể hiện quan điểm theo hướng sau: - Đồng tình: Nên giữ nguyên quê mùa. - Không đồng tình: Không nên giữ nguyên quê mùa. - Vừa đồng tình vừa không đồng tình. - Giải thích hợp lí, căn cứ xác đáng.</p> <p>Hướng dẫn chấm Thí sinh nêu quan điểm rõ ràng: 0,25 điểm Thí sinh giải thích hợp lí, có căn cứ thuyết phục: 0,25 điểm</p>	0.5
II		VIẾT	4.0
		a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.	0.25
		b. Xác định đúng yêu cầu của đề. Ý nghĩa, giá trị về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm <i>Chân quê</i> .	0.25
		c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:	2.5
		* Phân tích, đánh giá đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ: Thí sinh có thể nêu cảm nhận, phân tích, đánh giá bài thơ theo nhiều cách hoặc theo quan điểm cá nhân nhưng cần đảm bảo 2 ý cơ bản sau:	

	<p>- Nội dung: Thông qua câu chuyện tình yêu của nhân vật trữ tình với cô gái thôn quê, Nguyễn Bính phản ánh thực trạng xã hội một bộ phận thanh niên đang chạy theo xu thế hiện đại mà đánh mất giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Điều đó được thể hiện qua tâm trạng bồn chồn mong đợi người yêu và bất ngờ trước những đổi thay qua cách ăn mặc khi gặp mặt. Từ đó, chàng trai ngỡ ngàng, tiếc nuối, thất vọng, buồn đau trước sự đổi thay đến khác lạ khi người yêu đi tỉnh về. Qua câu chuyện, Nguyễn Bính đã thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và nỗi niềm đau đáu với những đổi thay của xã hội làm mai một đi những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Bài thơ là lời nhắn nhủ hãy giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương, dân tộc.</p> <p>- Nghệ thuật: Tác phẩm chứa đựng những đặc trưng của thơ trữ tình hiện đại: + Thể thơ lục bát truyền thống. + Giọng điệu tâm tình, tha thiết. + Cách gieo vần, ngắt nhịp vừa kế thừa truyền thống vừa có những cách tân mới mẻ. + Sự kết hợp các biện pháp tu từ: liệt kê, điệp, câu hỏi tu từ, kết hợp hài hòa giữa tự sự và trữ tình, hình ảnh thơ quen thuộc, dân dã. + Ngôn ngữ mộc mạc giản dị gần gũi, mang đậm chất quê</p> <p>* Đánh giá chung - Khẳng định lại một cách khái quát những đặc sắc về nghệ thuật và nét độc đáo về nội dung của bài thơ. - Nêu tác động của bài thơ đối với bản thân hoặc cảm nghĩ sau khi đọc bài thơ.</p> <p>Hướng dẫn chấm: - Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 1,75 – 2.5. điểm. - Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,5 điểm – 2.0 điểm. - Phân tích chung chung, sơ sài: điểm 1,0 – 1,25 điểm. - Phân tích lan man hoặc lạc đề: 0,0 - 0,5 điểm</p>	
	<p>d. Chính tả, ngữ pháp Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.</p>	0.5
	<p>e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ, trong quá trình phân tích biết liên hệ với các tác phẩm khác, liên hệ thực tế đời sống để khắc sâu thêm giá trị của tác phẩm.</p>	0.5
Tổng điểm		10.0